

Số: ~~434~~/TB-ĐHVVN

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận hội nghị sinh viên năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022, "**Hội nghị sinh viên năm học 2021 - 2022**" đã được tổ chức vào 08h00 ngày 16/4/2022 tại Hội trường A8. Hiệu trưởng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các Khoa/Viện, Phòng/Ban; Đoàn TN, Hội SV và gần 400 sinh viên là nhóm trưởng và chi hội trưởng chi hội sinh viên các nhóm chuyên ngành.

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng cùng Đoàn chủ tịch đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp ý kiến thắc mắc, ghi nhận các góp ý, đề xuất từ phía sinh viên Nhà trường về tất cả các mặt công tác: giảng dạy, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, các dịch vụ trong trường dành cho sinh viên, các hoạt động ngoại khoá, các chương trình học bổng, quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp để tạo cơ hội thực tập, thực hành, cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sinh viên trong trường... Phần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên tại Hội nghị đã diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác đào tạo và sinh viên trong năm học 2020 - 2021 và đưa ra những nhiệm vụ cần triển khai trong năm học 2021 - 2022 như sau:

I. Đánh giá công tác đã thực hiện trong năm học 2020 - 2021

Trong năm học 2020 - 2021 toàn thể thầy và trò Nhà trường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được kết quả tốt trong đào tạo và công tác sinh viên. Công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021 đã vượt chỉ tiêu theo kế hoạch và điểm đầu vào cao hơn hẳn những năm trước. Kết quả chung về học tập, rèn luyện có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng sinh viên bị cảnh báo học tập đã giảm rõ rệt.

Nhà trường đã thay đổi mô hình cố vấn học tập đồng thời áp dụng một số công cụ hỗ trợ công tác sinh viên như: phần mềm quản lý đào tạo và công tác sinh viên, cổng thông tin sinh viên, qua đó đã nâng cao hiệu quả trong quá trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

Công tác SV đã có nhiều chuyển biến tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đồng thời còn tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho SV.

Tuy nhiên, ở một vài đơn vị, công tác sinh viên chưa thực sự được quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các đơn vị đôi lúc vẫn chưa được tốt, số lượng SV bị nghỉ học hàng năm còn nhiều.

II. Một số nhiệm vụ cần triển khai trong năm học 2021-2022

Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường: **Thực sự coi sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo**. Tất cả cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn trường cần nâng cao trách nhiệm công vụ, nắm bắt thường xuyên, kịp thời tình hình tư tưởng sinh viên, nắm bắt những ý kiến đề xuất, phản hồi của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường nhằm làm tốt hơn tất cả lĩnh vực liên quan đến sinh viên.

Các đơn vị cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể như sau:



